



สมุนไพรไทยแต่ละตัวใน โปรแกรมสมดุลร่างกายของเรานั้น มีความมหัศจรรย์ในตัวมันเองและใช้สมุนไพรเหล่านี้เป็นยาแพทย์แผนโบราณยาวนานต่อเนื่องตลอดหลายศตวรรษ สมุนไพรเหล่านี้โดดเด่นและผ่านการทดสอบโดยกาลเวลา สมุนไพรแต่ละชนิดนั้นผ่านการตรวจสอบโดยวิทยาการสมัยใหม่และได้รับการรับรองโดยองค์การอาหารและยาประเทศไทยโดยให้เป็นอาหารเสริม

ผลลัพธ์ของพวกมันจะทวีคูณขึ้นจากการทำงานร่วมกันระหว่างพวกมัน หากคุณต้องการที่จะรักษาและเพิ่มพลังงานของคุณ คุณเคยคิดจะล้างพิษในเวลาเดียวกันบ้างไหม? เพื่อปรับปรุงการทำงานด้านการรับรู้ความเข้าใจของคุณ มันจะไม่สมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะสร้างระดับพลังงาน โดยรวมที่เพิ่มขึ้นจริงและใช้พลังงาน

อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น (ปรับระบบพลังงานของคุณ)? ในร่างกายของเรา ทุกอย่างมีผลกระทบต่อทุกอย่างอื่น ประโยชน์โดยรวมของการอยู่ในสมดุลนั้นเป็นสิ่งจำเป็น – พวกมันส่งผลต่อความเป็นอยู่ทั้งหมดของคุณ

มีแนวคิดภาคเหนือของประเทศไทย (ล้านนา) ที่เราเรียกว่า "ภูมิปัญญาแห่งความสมดุล" ซึ่งอยู่ระหว่างศูนย์กลางของความสุขสมบูรณ์และสุขภาพแบบองค์รวม ร่างกายที่สมดุล (ภาวะธำรงดุล) แสดงความสามารถในการรักษาตัวเองได้อย่างน่าทึ่งและเพิ่มกำลังวังชาและอายุยืนนาน

“ภาวะธำรงดุล” เป็นแนวโน้มตามธรรมชาติของร่างกายที่จะปรับในลักษณะที่รักษาภาวะสมดุลโดยรวม ในความสมดุล ร่างกายสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและระบบทั้งหมดของคุณทำงานประสานกันตามสภาวะธรรมชาติ ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับปัจจัยความเครียดภายในและภายนอกอยู่ในระดับที่เหมาะสม ความสามารถในการปรับตัวนี้เป็นเงื่อนไขที่กำหนดชีวิตอย่างแท้จริง ไม่มีอะไรจะเป็นศูนย์กลางของการดำรงอยู่ของเราและสัญชาตญาณพื้นฐานการเอาตัวรอดที่มีอยู่ในสิ่งมีชีวิตทุกชนิด

ในขณะที่การรักษาแบบแผนปัจจุบันอาจสั่งการให้ร่างกายทำตามที่เราต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ (หลายครั้งที่มีผลข้างเคียงเชิงลบร้ายแรง) สูดยอสมุนไพรที่เคารพและทำงานร่วมกับสติปัญญาตามธรรมชาติของร่างกายและทำงานร่วมกับความสมดุลตามธรรมชาติพร้อมประสิทธิภาพแบบภาวะธำรงดุล ในสูตรผสมที่พิจารณาอย่าง

รอบคอบ สมุนไพรเหล่านี้จะเริ่มทำงานในสิ่งที่ได้รับและแตกต่างกันไปสำหรับแต่ละบุคคลเพื่อให้บุคคลนั้นมีความสมดุลและลดแรงเสียดทานและความเครียดที่เราได้สร้างขึ้นในร่างกายของเรา

พื้นที่บางส่วนของร่างกายอาจต้องได้รับการเสริมกำลังก่อนที่จะหายเป็นปกติ กระบวนการจะเริ่มต้นโดยการปรับหนึ่งพื้นที่ของร่างกายก่อนที่จะย้ายไปตามลำดับไปยังพื้นที่อื่นจึงทำให้ร่างกายทั้งหมดเข้าสู่สมดุล

ในการสร้างออกฤทธิ์ร่วมกัน (1 + 1 = 3) เรามองหาเป้าหมายที่คล้ายกัน ซึ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งตามเส้นทางที่แตกต่างกัน แต่เสริมสร้างวิถีเมแทบอลิซึม สมมติว่าเป็นเพียงตัวอย่างเดียวที่คุณต้องการเพิ่มการป้องกันสารต้านอนุมูลอิสระ ความไม่สมดุลของอนุมูลอิสระได้รับการระบุโดยวิทยาศาสตร์ว่าเป็นแหล่งสำคัญที่ก่อให้เกิดความเจ็บป่วยในวงกว้าง มังสวิรัติสารต้านอนุมูลอิสระในระดับสูงสุดในธรรมชาติ ใบเขียวแก่หลานไม่ได้อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระเป็นพิเศษ แต่เขียวแก่หลานกระตุ้นการสังเคราะห์เอนไซม์ที่ช่วยให้ร่างกายผลิตสารต้านอนุมูลอิสระจากภายนอก (ซูเปอร์ออกไซด์ ดิสมิวเทส [S.O.D.] และกลูตาไธโอน) ในขณะเดียวกัน วิตามินซีระดับสูงของมะขามป้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจะช่วยเพิ่มการป้องกันสารต้านอนุมูลอิสระของคุณ รวมทั้งสามและคุณได้สร้างสูตรต่อต้านอนุมูลอิสระสูงสุด นี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของการออกฤทธิ์ร่วมกันที่โปรแกรมสมดุลร่างกายของเราอบให้ ผลลัพธ์จากสมุนไพรเหล่านี้ถูกใช้ร่วมกัน ซึ่งดีกว่าการใช้สมุนไพรตัวใดตัวหนึ่งเพียงอย่างเดียว

สมุนไพรที่เราใช้มีมานานกว่า 5,000 ปีและใช้ทางอายุรเวทที่เชื่อในความสามารถของร่างกายในการรักษาตัวเองตามธรรมชาติ ผลลัพธ์ที่ผู้คนได้รับจากการใช้สมุนไพรของเรานั้นไม่น่าประหลาดใจเลย ปัญหาสุขภาพเรื้อรังที่ผู้คนต้องทนทุกข์ทรมานมานานหลายปีหายไปในเวลาเพียง 10 วันในการใช้สมุนไพรมหัศจรรย์เหล่านี้

ความจริงก็คือคนปัจจุบันนำไปสู่วิถีชีวิตที่เป็นพิษ อาหารที่เรากินนั้นเต็มไปด้วยสารเคมี อากาศที่เราหายใจมีมลภาวะและชีวิตประจำวันของเราเต็มไปด้วยความเครียดและความวิตกกังวลเกินกว่าร่างกายของเราจะสามารถรับได้

เรากำลังวางยาพิษตัวเราอย่างช้า ๆ ถ้าใส่ใหญ่, ตับ, ไต, ภูมิต้านทานและอวัยวะอื่น ๆ ในร่างกายของเราอยู่ในจุดแตกหัก การล้มเหลวในการมีวิถีชีวิตที่มีสุขภาพ อาจทำให้คุณเสียชีวิตได้เร็วกว่าเดิม นอกจากนี้ยังอาจหมายถึงการใช้ชีวิตที่มีอาการปวดเรื้อรัง ความอ่อนเพลีย ความอ้วนและปัญหาสุขภาพเชิงลบอื่น ๆ อีกมากมายที่มีแนวโน้มที่จะปรากฏในผู้ดำเนินชีวิตที่เต็มไปด้วยสารพิษ

สูตรสมดุลของร่างกายของเราสามารถช่วยกำจัดพิษที่สะสมในร่างกายของคุณ การใช้สมุนไพรของเรากำลังเป็นที่นิยม เนื่องจากผลประโยชน์มากมายที่สอดคล้องกับหลักการของการล้างพิษจากร่างกาย สมุนไพรเหล่านี้ไม่เพียงแต่เสริมสร้างสุขภาพและร่างกายที่แข็งแรง แต่การใช้สมดุลร่างกายจะช่วยให้ร่างกายสามารถชำระสารพิษโดยไม่ต้อง

ใช้หรือการผ่าตัด

ครั้งแล้วครั้งเล่าที่ความสมดุลของร่างกายได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการช่วยล้างสารพิษออกจากร่างกายและมลพิษที่เป็นอันตรายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพทั่วไปและความเป็นอยู่ที่ดี เพื่อให้สามารถ "ล้าง" สารพิษออกจากร่างกายได้อย่างเหมาะสม ควรใช้สมุนไพรเป็นเวลา 21 ถึง 28 วัน ความสมดุลของร่างกายมีหลายสิ่งที่มีพร้อมนำเสนอ สำหรับผู้ที่ทุกข์ทรมานจากความเจ็บป่วย สมดุลของร่างกายสามารถช่วยให้ร่างกายรักษาตัวเองได้ สำหรับผู้ที่เหนื่อยล้า สมุนไพรสามารถช่วยได้

ไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม การพิจารณาสมดุลของร่างกายเป็นวิธีการที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคุณเอง

อแคปโตเจน

จากสมุนไพรอายุรเวท 5 ชนิดที่ใช้ในการปรับสมดุลของร่างกาย 1. มะขามป้อม 2. เจริญกุลหาลาน 3. มังคุด 4. ลูกยอ 5. มะรุม สิ่งสำคัญคือสมุนไพรทั้งสามนี้เป็น "อแคปโตเจน" สูดยอดสมุนไพรอย่างแน่นนอน

อแคปโตเจนไม่ทำงานในส่วใดส่วหนึ่งของร่างกายหรือส่วอื่น พวกมันไม่ได้มุ่งเน้นปัญหาสุขภาพเพียงอย่างเดียวเท่านั้น พวกมันไม่ได้ทำงานด้วยวิธีเดียวกันและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เหมือนกัน ประโยชน์ที่ได้รับขึ้นอยู่กับบุคคล พวกมันจะเริ่มทำงานกับสิ่งที่ได้รับและอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลเพื่อทำให้บุคคลนั้นมีความสมดุลด้วยวิธีนี้ พวกมันช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีและให้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

อแคปโตเจนอาจสร้างภาพลวงตาว่าพวกมันมีเป้าหมายที่ผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจง (ลดความดันโลหิตและลดระดับน้ำตาลในเลือด ฯลฯ) เพราะพวกมันมีประสิทธิภาพมากในผลลัพธ์ของพวกมัน แต่ในความเป็นจริงพวกมันกำลังรักษาร่างกายโดยรวม แต่ละคนได้รับสิ่งที่ต้องการ การขาดความจำเพาะนี้ช่วยอธิบายรายการประโยชน์ต่อสุขภาพอันเนื่องมาจากการอแคปโตเจนได้อย่างกว้างขวาง

อแคปโตเจนที่แตกต่างกันทำงานในรูปแบบที่แตกต่าง แต่สิ่งที่พวกมันมีเหมือนกันคือความสามารถในการช่วยให้ร่างกายมีความสมดุลตามธรรมชาติและผ่านความสมดุลของสรีรวิทยาของคุณ พวกมันส่งผลต่อการรักษาธรรมชาติที่มีเพียงร่างกายในสภาวะสมดุลเท่านั้นที่สามารถผลิตได้ เรามีอำนาจต่ำกว่าอำนาจโดยกำเนิดและภูมิปัญญาของสมุนไพรเหล่านี้

ปัญญาแห่งธรรมชาติเข้าใจถึงความสมดุลของธรรมชาติอย่างถ่องแท้ อแคปโตเจนนำทางระบบชีวิตไปสู่สภาวะสมดุล วิทยาศาสตร์สมัยใหม่กำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการค้นพบอาการทางกายภาพของปัญญาแห่งธรรมชาติที่ถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญในการรักษาแบบแพทย์แผนโบราณ

วิธีธรรมชาติบำบัดแบบองค์รวมนี้แตกต่างจากวิธีปฏิบัติทางการแพทย์ทั่วไปอย่างมาก ยาแผนโบราณให้การรักษาเฉพาะโรค วิธีการรักษาของยาแผนปัจจุบันไม่ค่อยมองผลร่างกายโดยรวมและมักส่งผลให้เกิดผลข้างเคียงด้านลบ เรากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหาสุขภาพโดยการรักษาอาการมากกว่าสาเหตุของโรคของเรา เราจำเป็นต้องให้ร่างกายของเราทำงานสอดคล้องกับพลังแห่งธรรมชาติและอนุญาตให้ความปัญญาแห่งธรรมชาติทำงานให้เรา ด้วยวิธีนี้ เราเปิดประตูสู่การเยียวยาที่เกินกว่าขอบเขตจิตใจของเรา

กระบวนการชราภาพลดความสามารถตามธรรมชาติของร่างกายเราเพื่อต่อสู้กับความเครียด ออกแบบโตเจนสามารถลดความเครียดและการชราภาพ จึงมีประสิทธิผลและมอบความหวังในการฟื้นฟูร่างกายสำหรับทุกคน

หลักการของภาวะธำรงดุลที่ถูกกระตุ้น โดยออกแบบโตเจนจะช่วยให้ร่างกายสามารถควบคุมตนเองและปรับสมดุลความต้องการของทุกระบบจนกว่ามันจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ภายในเดือนแรกคุณควรรู้สึกถึงผลลัพธ์ที่น่าอัศจรรย์

ลงทุนในทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของคุณและตัดสินใจด้วยตัวคุณเอง